

## งานบุญใหญ่ ณ วัดไทยลอสแอนเจลิส

หากมีใครพูดถึงวัดไทยในสหรัฐอเมริกา วัดที่คนไทยคิดถึงเป็นวัดแรกก่อนวัดอื่นใด คือ วัดไทยลอสแอนเจลิส เพราะเป็นวัดอันดับต้นๆ ที่ชุมชนไทยที่เดินทางมาศึกษาเล่าเรียนและทำมาหากิน ได้ร่วมกันเสียสละ



กำลังกาย กำลังใจและกำลังทรัพย์สร้างขึ้นมาด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้วัดไทยลอสแอนเจลิสแห่งนี้เป็นศูนย์รวมใจของพุทธศาสนิกชนและชุมชนไทยที่ไม่จำกัดศาสนาและวัฒนธรรม แม้ชื่อสถานที่จะจำเพาะเจาะจงว่า เป็นวัดไทย แต่ประชาชนจากชาติศาสนาอื่นๆ ก็ได้เข้ามาร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและต่อมนุษยชาติร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ

กุศลเจตนาของชาวไทยรุ่นบุกเบิก ที่ปรารถนาจะได้มีวัดไทยเป็นหลักฐานในดินแดนสหรัฐอเมริกา เป็นศิลาธรรมอันแข็งแกร่งที่ได้รับการวางเป็นรากฐานลง ณ วัดไทยลอสแอนเจลิสแห่งนี้เป็นเวลาเกือบจะสี่สิบปีมาแล้ว คนรุ่นต่อๆ มา ที่เดินทางมาดินแดนนางฟ้าแห่งนี้เพื่อการศึกษา เพื่อมาทำงาน เพื่อแสวงหาช่องทางสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับชีวิต ต่างได้ร่วมแรงร่วมใจขับเคลื่อนวัดไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

มองไปข้างหน้า เหลียวไปข้างหลัง เพื่อนร่วมทางที่เคยเริ่มต้นสร้างวัดไทยด้วยใจมุ่งมั่น ต่างก็ยังมีจิตใจมุ่งมั่นเหนียวแน่นกว่าเดิม เพราะกาลเวลา ปัญหาและอุปสรรค ต่างมีส่วนช่วยในการเกื้อกรำให้เข้มแข็งและเข้มข้นกว่าเดิม แม้ว่าร่างกายจะต้องเดินเข้าสู่วัยชราก็ตาม หลายท่านต้องจากเพื่อนๆ ไปอย่างไม่มีวันกลับตามหลักแห่งไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา หรือความเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่ณิรันดร คนรุ่นหลังก็ยังคงรับกระแสแห่งกุศลเจตนาสืบสานปณิธานที่จะสถาปนาวัดไทยลอสแอนเจลิส ให้เป็นศูนย์รวมแห่งชุมชนไทยและเป็นสถาบันพุทธศาสนาแบบเถรวาทไทย ให้ยืนเด่นเป็นสง่าระดับแนวหน้าที่ชาวโลกต้องหันมามองด้วยความสนใจต่อไป

๓๕ ปีที่ผ่านมา หากเปรียบเทียบเป็นชีวิตผู้คน ก็เป็นหนุ่มใหญ่ สาวแกร่ง ที่กำลังอยู่ในวัยทำงานอย่างแข็งขันเพื่อความเป็นปึกแผ่นของครอบครัว วัดไทยลอสแอนเจลิสก็กำลังก้าวเข้าสู่ความเป็นครอบครัวที่เป็นปึกแผ่นเข้มแข็งของลูกหลานไทย เพราะเป็นศูนย์รวมความเป็นไทยไว้ในทุกๆ ด้าน นอกจากจะเป็นพุทธศาสนสถานแล้ว วัดไทยยังเป็นศูนย์รวมแห่งวิถีไทยในหลายๆ ด้านที่สามารถเดินเข้ามาสัมผัสความเป็นไทยได้ ด้วยการเมียงมองเพียงครั้งแรกเมื่อนั่งรถผ่านวัดไทย ก็รู้ว่าตอนนี้ผ่านวัดไทยแล้ว เพราะเห็นข้อฟ้าใบระกาหลังโบสถ์มาแต่ไกลๆ เห็นแล้วให้ชุ่มชื่นหัวใจ เลือดแห่งความเป็นพุทธศาสนิกชนไทยสูบฉีดไปทั่วสรรพางค์ร่างกาย กลายเป็นปีติรู้สึกสงบขึ้นมาในบัดดล อุโบสถทรงไทยในวัดไทยลอสแอนเจลิสและกิจกรรมต่างๆ ภายในอุโบสถได้แสดงถึงพุทธศิลป์ ศิลปะแบบไทย วัฒนธรรมไทย วิถีไทย วิถีพุทธไทย ความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่มีที่มาจากรากฐานแห่งความเป็นไทยอย่างครบถ้วน

ในแง่ของการให้บริการชุมชน วัดไทยลอสแอนเจลิส ได้ให้บริการชุมชนไทยแบบไทยๆ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ คำที่ ดร.ป๋วย อึ๊งภากร ใช้คำว่า **จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน** ดังที่จะเห็นได้จากกิจกรรมชีวิตและชุมชนที่เคลื่อนไหวในวัดไทยลอสแอนเจลิส เช่น ใครต้องการจะแต่งงานแบบไทยๆ มีเครื่องใช้ไม้สอยในการแต่งงานแบบไทยๆ ครบถ้วน ก็ไปยืม หรือจะจัดพิธีแต่งงานและรับพรจากพระที่วัดไทยลอสแอนเจลิส ครั้นต้องการจะมีลูกที่หวานอ่อนง่าย ก็มาไหว้พระแก้วหรือพระ



ประธาน ขอพรที่วัดไทยลอสแอนเจลิส ครั้นตั้งครรภ์แล้ว ต้องการปลูกฝังลูกน้อยของตนให้มั่นในศีลธรรม ก็หมั่นมากราบพระและสวดมนต์ที่วัดไทยลอสแอนเจลิส ครั้นมีลูกสาว ลูกชายที่น่ารักอยากให้ลูกสาว ลูกชายได้เรียนภาษาไทย ได้เรียนรำไทย ได้เรียนดนตรีไทย อ่านหนังสือไทยได้ ไหว้สวย ก็มาเข้าโรงเรียนภาษาไทยที่วัดไทยลอสแอนเจลิส อายุมากอยู่ในวัยเกษียณ ต้องการสมาทานอุโบสถศีล

เจริญภาวนา ตามประสาผู้สูงอายุเพื่อเข้าถึงความสงบสุขในวัยเกษียณ ก็มาสมาทานศีลปฏิบัติ  
กัมมัฏฐานที่วัดไทยลอสแอนเจลิส แม้สุขภาพกายดี สุขภาพจิตดีแค่ไหน แต่เมื่อถึงเวลาพญามัจจุราช  
เรียกหา ก็ต้องไปรายงานตัวกับพญามัจจุราชตามคำบัญชา เมื่อจากโลกนี้ไปแล้วก็นำศพมาตั้งที่วัดไทย  
ลอสแอนเจลิส

นี่คือ เอกลักษณ์ของวัดไทยลอสแอนเจลิสที่สะท้อนความเป็นไทยให้ใครๆ ได้รู้ว่า ข้าฯ คือไทย  
วัดไทยลอสแอนเจลิส ได้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมและมีคุณูปการต่อ  
ชุมชนไทยและเพื่อนร่วมชุมชนต่างชาติ ต่างศาสนามากอย่างอนเอนอนันต์เป็นเวลาร่วม ๔๐ ปีมาแล้ว  
ครั้งก้าวเข้าสู่ปีที่ ๔๐ พระภิกษุสามเณร อุบาสก อุบาสิกา ชาวไทยทั้งปวงที่ได้รับคุณูปการจากวัดไทย  
ลอสแอนเจลิสด้านจิตใจและด้านต่างๆ มากมายนับไม่ถ้วน มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะจัดเฉลิม  
ฉลองวัดไทยครบรอบ ๔๐ ปี เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้ชุมชน ให้ประชาชนและโลกได้ทราบ  
ว่า วัดไทยลอสแอนเจลิสแห่งนี้ได้ทำหน้าที่เผยแผ่พุทธธรรมทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและยืนหยัดใน  
วิถีไทย ให้ความสุขแก่มวลมนุษยชาติไม่มีที่สิ้นสุด ไม่มีประมาณ มาเป็นเวลาครบ ๔๐ ปีแล้ว

การสมโภชหรือการเฉลิมฉลองคือ การประกาศความดีของสิ่งหรือบุคคลที่ต้องการจะเฉลิม  
ฉลองให้เป็นที่ประจักษ์ เพื่อมอบกำลังใจแก่ใจทุกคนที่มีส่วนร่วมในการสร้างวัดไทยลอสแอนเจลิส  
และร่วมงานเพื่อประโยชน์และความสุขแห่งมหาชนของวัดไทยลอสแอนเจลิสทุกๆ ด้าน

จะมหัศจรรย์เพียงใดถ้าคนไทยที่ร่วมงานการกุศลจำนวนพัน จำนวนหมื่น จะมานั่งพรรณนาถึง  
ความดีที่ได้กระทำกันมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันด้วยความปลาบปลื้ม ตื้นตันใจ เมื่อเวลาผ่านไป คิดถึง  
คราใดก็ชวนให้อ้อมอกอ้อมใจครานั้น

นี้แหละบุญแท้ๆ

๔๐ ปีที่ผ่านมา วัดไทยลอสแอนเจลิส ทำแต่เรื่องๆ มีสาระเพื่อประโยชน์สุขของมหาชน ในวาระที่จะเฉลิมฉลองกันทั้งที ในงานนี้จึงมีเรื่องเนื้อหาๆ แน่ๆ ทั้งภาคบุญและภาคกุศลอย่างควรค่าแก่ความประทับใจแก่ทุกท่านที่ได้ทราบและได้ร่วมงาน กิจกรรมหลักที่จะมีในงานสมโภชวัดไทยคราวนี้

๑. ต้อนรับพระธรรมทูตจำนวน ๒๘๐ รูป ที่ปฏิบัติหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาตามพระพุทธโองการที่ว่า **ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของมหาชนเป็นอันมาก จงประกาศพรหมจรรย์ งามในเบื้องต้น งามในท่ามกลางและงามในที่สุดให้ถึงพร้อมด้วยอรรถและพยัญชนะ** งานนี้จัดเข้าในงานบุญใหญ่ ใครได้ถวายปัจจัยสี่แก่พระธรรมทูตที่มาจากทิศทั้งสี่ในคราวครั้งนี้ ล้วนเป็นสังฆทานที่มีองค์ประกอบครบถ้วนทุกครั้งไป หาโอกาสทำบุญใหญ่แบบนี้ได้ไม่ง่ายเลย
๒. การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จัดโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธศาสนาที่น่าสนใจมากมาย งานนี้เป็นงานมหากุศลและงานมงคลตามหลักของมงคลสูตร คือจะมีทั้งการฟังธรรมและการสนทนาธรรมอันเป็นแหล่งกำเนิดแห่งมงคลอย่างแท้จริง ท่านที่ชอบการกุศลและมงคลชีวิต ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาครั้งนี้โดยทั่วกัน
๓. การประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา งานนี้เป็นงานบุญและงานกุศลเพราะเป็นงานจรโรลงพระพุทธศาสนาโดยตรง เรื่องการประชุมครอบคลุมเรื่องราวทั้งการศึกษา ปฏิบัติเผยแผ่ พุทธธรรม การจัดการ การประสานงาน การบริหารว่า มีความสำเร็จมากน้อยเพียงใด มีปัญหาอุปสรรคใดบ้าง แก้ไขอย่างไร แก้ไขได้หรือไม่ เป็นโอกาสสำคัญที่จะได้ยินได้ฟังพระธรรมทูต และพระมหาเถระผู้ทรงศีล ทรงศาสตร์ เป็นปราชญ์ทรงธรรมจากทุก

มุมโลก จะได้มาพูดคุย อภิปราย สนทนาแลกเปลี่ยน แบ่งปันประสบการณ์อันทรงค่าจาก การปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละท้องที่ แล้วจะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลอนุโมทนาในธรรมทานที่ ท่านได้หว่านโปรยไปทั่วโลก งานนี้มีแต่บุญเนี่ยๆ ตามพระพุทธวาทะที่ว่า การให้ธรรมะ ย่อมชนะการให้ทั้งปวง พวกเราที่มีโอกาสได้พบท่านเหล่านั้นแม้เพียงเตรียมมือสืบนี้อัน เตรียมใจหนึ่งดวง ไปอนุโมทนาที่รับบุญกันมากมายทีเดียว

๔. งานทำบุญอายุวัฒนมงคล ๘๐ ปี พระราชธรรมนิเทศ งานนี้ก็เป็นที่

งานมงคลด้วยการน้อมถวายสักการะแด่พระสงฆ์ผู้ทรงคุณธรรม

อุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนาอย่างมุ่งมั่น แน่นเหนียว เด็ดเดี่ยว



ได้ครองสมณเพศมาตั้งแต่เยาว์วัยจวบจนเข้าปัจฉิมวัย หาได้ไม่่ง่ายนัก จัดเป็นทหารกล้าของ

พระพุทธเจ้าที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมานาน ถ้าเป็นเหล็กก็คือเหล็กกล้า ถ้าเป็นทหารก็คือ

ยอดขุนพล ท่านก็เป็นทหารกล้าของพระพุทธเจ้าที่ยืนหยัดชูธงธรรมจักรของพระพุทธองค์

อย่างมั่นคง โดดเด่นเป็นสง่า ท่านเป็นพระมหาเถระอีกรูปหนึ่งที่ยืนหยัดฟันฝ่าอุปสรรค

นานับประการอยู่คู่วัดไทย ในบรรดาผู้สร้างวัดไทยทั้งหลาย ท่านเป็นหนึ่งในผู้เสียสละ

หยาดเหงื่อที่หยดลงไปบนแผ่นดินวัดไทยตลอดเจกีส ที่นับไม่หวาดไม่ไหว หากจะ

กล่าวว่า ท่านเป็นพระอีกรูปหนึ่งที่อยู่คู่วัดไทยฯ และสร้างวัดไทยฯ มาด้วยมือ ตั้งแต่ต้น

จนกระทั่งบัดนี้ ใครที่คุ้นเคยอยู่กับวัดไทย จะเห็นภาพการทำงานหนักของท่านตั้งแต่เป็น

มหาหนุ่มน้อย จนเป็นพระราชาคณะ เคยทำอะไรก็ยังคงทำอยู่อย่างนั้น ไม่เปลี่ยนแปลง

ท่านเป็นมหาเถระที่เข้าตำรา " กรรมกรดี กรรมฐานได้ งานอะไรทำได้สบายมาก " ใครได้

มีโอกาสไปร่วมงานทำบุญอายุวัฒนมงคลของท่านคราวนี้ จะได้รับมงคลโดยทั่วกันตาม

พระพุทธวาทะที่ว่า **การบูชาบุคคลที่ควรบูชา เป็นมงคลอันสูงสุด**



เป็นอันว่า ตั้งแต่วันที่ ๗-๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ วัด  
ไทยลอสแอนเจลิส นอร์ธ ฮอลีวูด จะมีทั้งงานบุญ  
ใหญ่ งานกุศลใหญ่และงานมงคลใหญ่ ที่จัดอย่าง  
เหมาะสมกับที่วัดไทยลอสแอนเจลิสเป็นวัดใหญ่ใน

มลรัฐแคลิฟอร์เนีย และเป็นวัดใหญ่ระดับต้นๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา จึงขอเชิญชวน  
พุทธศาสนิกชนที่ต้องการบุญใหญ่ กุศลใหญ่และมงคลใหญ่ มาร่วมงานบุญใหญ่ กุศลใหญ่  
มงคลใหญ่ ในงานสมโภชวัดใหญ่และฉลองอายุวัฒนมงคลของหลวงพ่อบุญใหญ่โดยพร้อมเพรียง  
กัน

ดร. พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ

กรรมการประชาสัมพันธ์

การประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

สมัยสามัญครั้งที่ ๓๖

วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

เวลา ๑๖.๔๕ น.